



ประกาศกรมการศาสนา

เรื่อง กำหนดผังที่นั่งสอบ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะ
พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศาสนาพืธีและนักวิชาการเงินและบัญชี

ตามประกาศกรมการศาสนา ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๒ ตำแหน่ง คือ (๑) ตำแหน่งนักวิชาการศาสนาพืธี
(๒) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี โดยผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน จำนวนทั้งสิ้น ๑,๐๓๐ คน กำหนดประเมิน
ครั้งที่ ๑ ภาคความรู้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง ในวันอาทิตย์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนการราชดำเนิน แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร นั้น

เพื่อให้การดำเนินการประเมินความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป
กรมการศาสนา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของ
พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงประกาศกำหนดผังที่นั่งสอบ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้
ความสามารถ และสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศาสนาพืธีและนักวิชาการเงินและบัญชี ดังนี้

๑. ผังที่นั่งสอบ

อาคารสอบและที่นั่งสอบของผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถและสมรรถนะ
พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศาสนาพืธีและนักวิชาการเงินและบัญชี รายละเอียดดัง
เอกสารแนบท้ายประกาศ ๑

๒. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะ

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถและสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป
ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะ ตามที่กำหนดในประกาศ
กรมการศาสนา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน
เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป ลงวันที่ ๙
พฤศจิกายน ๒๕๖๔ อย่างเคร่งครัด

๓. มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19)

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินทุกรายปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ตามที่กำหนดในรายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศ ๒

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์)
อธิบดีกรมการศาสนา